



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 2 กรกฎาคม 2565

เรื่อง

1. "ไฟเขียว" เหมืองโปแตช อุตราฯ ปลุกผีโรงปุ๋ยแห่งชาติแก้ปุ๋ยแพง "ธงเขียว"...
2. โอนแล้วก้อนแรก เบี้ยชรา
3. สินค้าเกษตรทะยานต่อ21.5%
4. คอลัมน์: ข้าวย่อย: นายกฯ เล็งดันไทยผู้นำอาหารโลก
5. ส่งออกพ.ค.65พุ่งทำเงิน2.5หมื่นล.เหรียญ
6. ส่งออกไทย 5 เดือนยังโตต่อเนื่อง
7. รายงาน: เทศกาลกระท้อน'ลพบุรี'หวานเปรี้ยว นุ่มฟู เลิฟเวอร์ห้ามพลาด!
8. ภาพข่าว: ต้อนรับ
9. นม UHT-นมโรงเรียนจ่อขึ้น 50 สต.
10. คอลัมน์: ชีพจรโลกธุรกิจ: หนุนใช้FTAบุกญี่ปุ่น-อาเซียน

สื่อ

- ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 องศา  
ข่าวสด  
เดลินิวส์  
ไทยโพสต์  
ไทยโพสต์  
ข่าวสด  
มติชน  
แนวหน้า  
ไทยรัฐ  
แนวหน้า

\*\*\*\*\*

# "ไฟเขียว" เหมืองโปแตช อุดรฯ ปลุกผีโรงบ่เยแห่งชาติแก้บ่เยแพง "ธงเขียว" สะบัดต้านจะ "แพ้ว" หรือจะ "พุง"



เหมืองแร่โปแตชของบริษัทเอเชีย แปซิฟิก โปแตช คอร์ปอเรชั่น จำกัด

การเร่งผลักดันเหมืองโปแตชอุดรธานี มูลค่า 3.6 หมื่นล้านบาท ของบริษัทเอเชีย แปซิฟิก โปแตช คอร์ปอเรชั่น จำกัด เครืออิตาเลียนไทย ในการขอรับประทานบัตรจากกระทรวงอุตสาหกรรม มีคำถามเกิดขึ้นมากมายว่า งานนี้เป็นการฉวยโอกาสของ "क्रम.ลุง" ในช่วงโค้งอันตรายที่เสถียรภาพรัฐบาลกำลังอ่อนแอเต็มทนหรือไม่ แม้จะมีคำอธิบายว่า เพื่อแก้ปัญหา "บ่เยราคาแพง" ก็ตาม

การซื้อใจ "กลุ่มสามมิตร" ที่คำเก้าอี้ "นายทลุง" ด้วยการเปิดไฟเขียวให้เดินหน้าโครงการเหมืองโปแตช อุดรธานี ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม เสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ภาพออกมาจึงไม่ใช่เรื่องที่จะปล่อยผ่านไปได้อย่างง่ายดาย เพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มีกระแสต่อต้านสูงด้วยมีความวิตกกังวลในเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และแรงต้านจาก "ธงเขียว" ที่ผ่านมาก็แข็งแกร่งเหลือหลาย

การหยิบฉวยจังหวะที่ราคาบ่เยเคมีแพงหูฉี่อันเป็นผลพวงจากความขัดแย้งยูเครน-รัสเซีย มาสมอ้าง เพื่อเดินหน้าโครงการ ทั้งยังคาดหวังเรียกคะแนนจากการปลุกปั้น "โครงการบ่เยแห่งชาติ" ซึ่งจะต้องยอดจากโครงการเหมืองโปแตช ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่า มีกลิ่นอายของการหาเสียงเพื่อเอาใจพี่น้องเกษตรกรสำหรับการเลือกตั้งสมัยหน้า เรียกว่ายิ่งปั่นนัดเดียวได้นกสองตัว ขณะที่กระแสคัดค้านก็ดูเหมือนจะแผ่วลงไม่น้อยตามกาลเวลา

ในการขอประทานบัตรจากกระทรวงอุตสาหกรรมของบริษัท เอเชีย แปซิฟิก โปแตช คอร์ปอเรชั่น จำกัด หลังได้รับสิทธิสำรวจแร่โปแตชในจังหวัดอุดรธานี นั้น เป็นการดำเนิน

งานตามขั้นตอนตามที่ นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุม ครม. เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2565 ว่าที่ผ่านมามีการพิจารณาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ซึ่งมีมาตรการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ เช่น การควบคุมวิธีการทำเหมืองให้มีความมั่นคงแข็งแรงไม่ให้เกิดการทรุดตัวที่เป็นอันตรายต่อโครงสร้างที่อยู่อาศัยบนผิวดิน รวมทั้งมาตรการการจัดการกองเกลือ ผุ่นเกลือ และน้ำเค็มของโครงการ

ส่วนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ทางตัวแทนกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง ร้อยละ 63 เลือกที่จะให้มีการพัฒนาโครงการทำเหมืองบางพื้นที่อย่างมีเงื่อนไข กล่าวคือ มีมาตรการเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน มีการจัดสรรค่าภาคหลวงแร่มาใช้พัฒนาชุมชนอย่างเหมาะสม และผู้ได้รับผลกระทบจะต้องได้รับค่าชดเชยที่เหมาะสม

สำหรับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2554 ล่าสุดเมื่อเดือน เม.ย. 2559 จัดรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีประชาชนเข้าร่วม



ประมาณ 2,000 คน มีผู้ไม่เห็นด้วยประมาณ 100 คน แต่ไม่ได้เป็นการลงมติ จึงไม่มีผลต่อการพิจารณาดำเนินโครงการ และในปี 2562 คณะกรรมการกำหนดเงินค่าทดแทนได้พิจารณา กำหนดกรอบวงเงินค่าทดแทนกรณีมีการทำเหมืองใต้ดินให้แก่เจ้าของที่ดิน วงเงินรวม 1,200 ล้านบาท ซึ่งบริษัท เอเชีย แปซิฟิคา เป็นผู้รับผิดชอบ

นางสาวรัชดา กล่าวด้วยว่า พื้นที่เหมืองแร่โปแตช ของบริษัท เอเชีย แปซิฟิคา ที่ได้สำรวจแล้วมีจำนวน 4 แปลง อยู่ในพื้นที่ อ.เมือง และ อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี มีพื้นที่เหมืองใต้ดินประมาณ 26,446 ไร่ และพื้นที่บนดินประมาณ 1,681 ไร่ หากเหมืองแร่โปแตชเปิดดำเนินการได้ คาดการณ์ว่า จะสามารถสกัดโปแตชเค็มคลอไรด์ได้ประมาณ 2 ล้านตันต่อปี จะช่วยลดการพึ่งพาการนำเข้าแร่โปแตชเพื่อใช้ผลิตปุ๋ยจากต่างประเทศได้ จากปัจจุบันไทยนำเข้าแร่โปแตชประมาณปีละ 800,000 ตัน มีมูลค่านำเข้าสูงถึง 7,600-10,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ มีอีก 2 บริษัทที่ได้รับประทานบัตรทำเหมืองแล้ว คือ บริษัทเหมืองแร่โปแตชอาเซียน จำกัด (มหาชน) จ.ชัยภูมิ และ บริษัท ไทยคาลิ จำกัด จ.นครราชสีมา แต่ยังไม่เปิดการทำเหมือง

หลัง ครม. ไฟเขียวเดินหน้าโครงการ สำนักข่าวอินโฟเควสท์ รายงานว่า หุ่นของ บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเม้นท์ (ITD) เพิ่มขึ้นจากหุ้นละ 1.85 บาทเป็น 2.22 บาท หรือ 20% มีมูลค่าการซื้อขาย 284.94 ล้านบาทเมื่อเวลา 15.30 น. ของวันเดียวกัน ซึ่งบมจ.อิตาเลียนไทยฯ เป็นผู้ถือหุ้นหลักในบริษัท เอเชีย แปซิฟิคา โปแตช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (APPC) ในสัดส่วน 90% อีก 10% ถือหุ้นโดยกระทรวงการคลัง

**นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ** รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ครม.เห็นชอบโครงการเหมืองแร่โปแตช จ.อุดรธานี ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม เสนอ โดยขั้นตอนจากนี้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จะไปเร่งออกประทานบัตร เพื่อเป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหาภาคอุตสาหกรรมปุ๋ยช่วยเหลือเกษตรกรต่อไป คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือน หรือ 1 ปี และประเมินว่าจะมีปริมาณการผลิตตลอดอายุโครงการ 25 ปี อยู่ที่ 33.67 ล้านตัน มูลค่าการลงทุนเบื้องต้นประมาณ 36,000 ล้านบาท ที่ผ่านมามีบริษัทเอเชีย

แปซิฟิคาโปแตช ยื่นขอประทานบัตรมาแล้วแต่รอขั้นตอนการอนุมัติจาก ครม.และการออกใบอนุญาตบัตรเพื่อดำเนินการ

ทำเหมือง

การออกแรงดันโครงการเหมืองแร่โปแตช เพื่อต่อยอดสู่การตั้งโรงงานแม่ปุ๋ยหรือโครงการปุ๋ยแห่งชาติ เป็นเรื่องที่ถูกหยิบยกขึ้นมาให้ความสำคัญหลังจากราคาปุ๋ยพุ่งกระฉูดจากผลพวงสงครามความขัดแย้งยูเครน-รัสเซียตามที่ **นายอดิทัต วะสีนนท์** รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) กระทรวงอุตสาหกรรม ให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้นี้ว่า

ไทยมีแผนที่จะสร้างโรงงานแม่ปุ๋ย หรือโครงการปุ๋ยแห่งชาติ โดยจะใช้วัตถุดิบที่ผลิตขึ้นในประเทศนำมาเป็นส่วนผสมสำคัญในการผลิตปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยโปแตชเค็ม ลดการพึ่งพาโปแตชเค็มคลอไรด์จากต่างประเทศทั้งหมด

สำหรับโปแตชเค็มคลอไรด์ได้มาจากการสกัดแร่โปแตช ซึ่งปัจจุบันในประเทศไทยมีเหมืองแร่โปแตชอยู่ 3 ราย ประกอบด้วย **บริษัท ไทยคาลิ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ต.หนองไทร อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา** ได้รับประทานบัตรเมื่อวันที่ 7 ก.ค. 2558 มีอายุ 25 ปี ปริมาณการผลิต 2.15 ล้านตัน/อายุโครงการ แผนการผลิต 100,000 ตัน/ปี ขณะนี้อยู่ระหว่างการแก้ไขปัญหาน้ำใต้ดินเข้ามาในอุโมงค์ก่อนถึงขั้นแร่

**บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน) อยู่ใน ต.บ้านตาล อ.บ้านฝาง จ.ชัยภูมิ** ได้รับประทานบัตรเมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2558 มีอายุ 25 ปี ปริมาณการผลิต 17.33 ล้านตัน/อายุโครงการ แผนการผลิต 1,100,000 ตัน/ปี โครงการได้ทดลองทำเหมืองโดยก่อสร้างอุโมงค์ถึงขั้นแร่แล้ว แต่ขณะนี้อยู่ระหว่างการระดมทุนเพื่อพัฒนาโครงการ และอีกแห่งคือ **บริษัท เอเชีย แปซิฟิคา โปแตช คอร์ปอเรชั่น จำกัด อยู่ใน ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี** ที่ครม.เพิ่งเห็นชอบการ

ขอประทานบัตร

ทั้งนี้ ในปี 2564 (ม.ค.-ต.ค.) ประเทศไทยมีการนำเข้าปุ๋ยเคมีไปแต่ชเซียมทั้งหมด 789,594 ตัน โดยแหล่งนำเข้าจาก

แคนาดา 301,895 ตัน, เมลารูส 193,075 ตัน, อิสราเอล 88,895 ตัน, รัสเซีย 6,838 ตัน และนับตั้งแต่ปี 2557-2564 ไทยนำเข้าปุ๋ยเคมีกว่า 5,170,374 ตัน มูลค่า 63,507 ล้านบาท

จังหวะในการผลักดันโครงการเหมืองโปแตช อุดรธานี สอดรับกับสถานการณ์ราคาปุ๋ยเคมีภายในประเทศปรับสูงขึ้น โดย **ร.ต.จักรา ยอดมณี** รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ กรมฯ ได้อนุมัติให้มีการปรับราคาปุ๋ยหน้าโรงงานหลายสูตรตามที่ผู้ผลิตและผู้นำเข้าเสนอมมา เพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนการนำเข้าวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นตามราคาในตลาดโลกจากหลายปัจจัย โดยเฉพาะสงครามรัสเซียและยูเครน ราคาพลังงานเชื้อเพลิงที่ปรับสูงขึ้นทั่วโลก ซึ่งส่งผลกระทบต่อต้นทุนวัตถุดิบและค่าขนส่ง และค่าเงินบาทที่อ่อนตัวลง ซึ่งจะทำให้ราคาจำหน่ายปุ๋ยเคมีในฤดูกลางเพาะปลูกใหม่มีราคาเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 20-30% จากต้นปี

**สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร**

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายงานราคาปุ๋ยเคมีสูตรสำคัญ ตั้งแต่ ม.ค.-พ.ค. ว่าปรับราคาขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปุ๋ยยูเรียสูตร 46-0-0 ราคาขายปลีกที่ท้องถื่นเดือนพ.ค. อยู่ที่ 27,200 บาทต่อตัน, แมปุ๋ยสูตร 18-46-0 ราคาขายปลีกที่ท้องถื่น เดือนพ.ค. อยู่ที่ 25,204 บาทต่อตัน และปุ๋ยสูตร 16-20-0 ราคาขายปลีกที่ท้องถื่นเดือนพ.ค.อยู่ที่ 20,313 บาทต่อตัน

เว็บไซต์ของบริษัท เอเชีย แปซิฟิค โปแตช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (APPC) หรือที่เรียกว่า "โครงการอุดรโปแตช" ระบุว่า บริษัทได้สำรวจพบแร่โปแตชคุณภาพดี 2 แหล่ง คือ แหล่งอุดรใต้ และแหล่งอุดรเหนือ โดยมีแผนที่จะพัฒนาแหล่งอุดรใต้เป็นอันดับแรก จากการสำรวจแหล่งแร่โปแตชในพื้นที่โครงการ พบว่าแหล่งแร่วางตัวในแนวค่อนข้างราบที่มีความลึกจากผิวดินประมาณ 300-400 เมตร โดยมีความหนาของชั้นแร่เฉลี่ย 3-4 เมตร และมีความสมบูรณ์เฉลี่ยร้อยละ 23.50 ถือเป็นแหล่งแร่โปแตชที่มีคุณภาพดีแหล่งหนึ่งของโลก ระยะเวลาการทำเหมือง 21 ปี และระยะการปิดเหมืองและฟื้นฟูสภาพเหมือง 2 ปี มีกำลังการผลิตแม่ปุ๋ยโปแตชสูงสุด 2 ล้านตัน/ปี

สำหรับพื้นที่คำขอประทานบัตรของโครงการอยู่ในพื้นที่ครอบคลุม 5 ตำบล คือ ตำบลโนนสูง ตำบลหนองไผ่ ตำบลหนองขอนกว้าง อำเภอเมือง และตำบลห้วยสามพาด ตำบลนาม่วง อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี ที่ตั้งโครงการอยู่ห่างจากตัวเมืองจังหวัดอุดรธานีทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 15-20 กิโลเมตร มีเนื้อที่รวมทั้งหมดประมาณ 26,446 ไร่ ประกอบด้วย พื้นที่โรงแต่งแร่ประมาณ 1,250 ไร่ (ประมาณ

2 ตารางกิโลเมตร) และส่วนที่เหลือเป็นพื้นที่เหมืองใต้ดินที่มีระดับความลึกประมาณ 350 เมตร พื้นที่โครงการไม่ได้ตั้งอยู่ในพื้นที่ทางประวัติศาสตร์หรือพื้นที่อนุรักษ์

**บริษัทคาดว่าผลประโยชน์โครงการ จะเสริมสร้างให้เกิดอุตสาหกรรมผลิตแม่ปุ๋ยโปแตชเขียว สำหรับใช้ในประเทศ**

และส่งออก ลดการสูญเสียเงินตราจากการนำเข้าแร่โปแตชปีละประมาณ 7,000 ล้านบาท และมีรายได้จากการส่งแร่โปแตชปีละประมาณ 18,000 ล้านบาท (คำนวณจากราคาโปแตชตันละ 400 เหรียญสหรัฐ และอัตราแลกเปลี่ยน 30 บาทต่อเหรียญสหรัฐ) รัฐมีผลตอบแทนกว่า 29,500 ล้านบาท ตลอดอายุโครงการ เป็นต้น

สำหรับโครงการเหมืองแร่โปแตช อุดรธานี ตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี 2524 โดยบริษัทบริษัท ไทยอะกริโก โปแตช จำกัด ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เอเชีย แปซิฟิค โปแตช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (APPC) ได้รับสิทธิสำรวจและผลิตแร่โปแตชในบริเวณจังหวัดอุดรธานีจากกระทรวงอุตสาหกรรม

ถัดมา เดือน พ.ค. 2542 บริษัท APPC ยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และได้รับการอนุมัติในเดือนธันวาคม 2543 จากนั้น เดือน พ.ค. 2546 บริษัท APPC ยื่นคำขอประทานบัตรเหมืองใต้ดิน ตาม พ.ร.บ.แร่ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2549 ต่อมาในเดือน มิ.ย. 2549 บริษัทสินแร่เมืองไทย จำกัด ในเครือบริษัท อิตาลีเยนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เข้าซื้อกิจการของ APPC

ในเดือน ก.ย. 2549 มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นจากต่างชาติมาเป็นคนไทยทั้งหมด และ APPC ทำหนังสือถึง สผ.ขอยกเลิก EIA ฉบับเดิม และจัดทำรายงานฉบับใหม่ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วม

ต่อมา เดือน ม.ค. 2557 คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเหมืองแร่และอุตสาหกรรมถลุงหรือแต่งแร่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีมติให้ความเห็นชอบ EIA

อย่างไรก็ตาม เป็นที่รับรู้กันว่า โครงการเหมืองโปแตช อุดรธานี ถือเป็นหนึ่งในโครงการที่ได้รับการคัดค้านมากที่สุดจากชุมชนในนามกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรธานี โดยมีเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมทั่วประเทศ หนุนเสริม เนื่องจากเกรงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ทั้งผลกระทบต่อการทำเกษตรกรรมอันเป็นเศรษฐกิจหลักของชุมชนจากปัญหาการขยายตัวของดินเค็มและน้ำเค็มจากการแต่งแร่ รวมทั้งความเค็มของกองเกลือจำนวนมาก รวมทั้งผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษขณะทำเหมือง ผ่นเกลือ ฯลฯ และผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะยาว

นอกจากนั้น กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรธานี ยังห่วงความเสียหายจากดินทรุด เหมืองถล่ม อุบัติเหตุจากการทำเหมือง



การคัดค้านเหมืองโปแตชในอดีตที่ดำเนินไปอย่างเข้มข้น

ความเสี่ยงจากการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องซึ่งจะกระทบต่อวิถีชีวิตท้องถิ่น ความเสี่ยงที่ชุมชนไม่สามารถควบคุมได้ เพราะบริษัทสามารถดำเนินการเหมืองแร่ได้ในพื้นที่อยู่ลึกเกิน 100 เมตร โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากเจ้าของที่ดิน

ทั้งนี้ ก่อนหน้าที่ ครม. จะเห็นชอบให้บริษัทยื่นขอประทานบัตรต่อกระทรวงอุตสาหกรรม กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรธานี นำโดย นางพิภพทอง ไทธัญญ์ กรรมการกลุ่มฯ พร้อมสมาชิกกว่า 20 คน ยื่นหนังสือต่อผู้ว่าฯ อุดรธานี เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2565 ขอคัดค้านการออกประทานบัตรเหมืองแร่โปแตชของบริษัทฯ พร้อมสำเนารายชื่อผู้คัดค้านโครงการเหมืองแร่โปแตช 2,586 ราย, สำเนาข่าวศาลปกครองอุดรธานี เป็นคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น และบริษัทฯ ได้ยื่นอุทธรณ์ อยู่ระหว่างรอคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด และสำเนานบันทึกการประชุมสภา อบต.ห้วยสามพาด อ.ประจักษ์ศิลปาคม เมื่อ 25 ก.ย. 2558 ที่มีมติไม่เห็นด้วยโครงการเหมืองแร่โปแตช 12 ต่อ 9 เสียง

หลังจาก ครม. ไฟเขียวออกประทานบัตร เพจข่าวอุดรวันนี้ UDONTODAY รายงานว่า ที่บ้านโนนสมบูรณ บ้านสังคม ต.ห้วยสามพาด อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี พื้นที่ศูนย์กลางต่อต้านเหมืองแร่โปแตชกว่า 21 ปี ไม่พบป้ายต่อต้านเหมืองแร่โปแตชที่เคยติดอยู่ทางเข้าออกทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็กหน้า

บ้าน บางส่วนเหลือเพียงซากที่ใช้งานมานานแล้ว มีเพียงธงสีเขียวต่อต้านเหมืองโปแตช ที่นำมาติดบริเวณหน้าบ้านกันใหม่ เมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยติดคู่กับธงด้านอันเดิม บ่งบอกถึงการต่อสู้มาอย่างยาวนาน

ที่บ้านของนางมณี บุญรอด อายุ 75 ปี แกนนำกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรธานี ก็นำธงสีเขียวสัญลักษณ์ต่อต้านเหมืองแร่โปแตช ผืนใหม่มาเปลี่ยนธงผืนเดิมที่เก่าแล้วเช่นกัน

นางมณี แกนนำกลุ่มฯ เผยว่า ต่อสู้กับเหมืองโปแตชมากกว่า 21-22 ปี จะเกิดหรือไม่เกิดเหมืองบอกไม่ได้ เพราะอำนาจอยู่กับเขา แต่พื้นที่อยู่กับเรา เรายังยืนยันว่าไม่เอา หากรัฐบาลจะเอา ก็ไปทำในพื้นที่รัฐบาล ชาวบ้านที่ต่อสู้กันอยู่แล้ว เมื่อ ครม.เห็นชอบให้ดำเนินการต่อ ก็ต้องมาเริ่มทำประทานบัตรใหม่อีก เพราะฉับเท้าไม่ขยับไปแล้ว ถ้ามาก็คงมาถามประชาชน เรายังยืนยันว่าเราไม่เอา

“ราวปี 2560 ชาวบ้านได้ยื่นฟ้องศาลปกครอง ท่านมีคำพิพากษาชั้นต้นว่า ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการต่อสู้ ที่ผ่านการขอประทานบัตรลัดขั้นตอน การทำประชาคมก็ปิดกั้นกลุ่มอนุรักษ์ฯ ฝ่ายเขา (บริษัท) ก็ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด ถึงวันนี้ยังไม่มีความพิพากษาออกมา ตั้งแต่นั้นเราก็ไม่เคลื่อนไหวชุมนุม แต่ยังมีนัดหมายพูดคุยกันอยู่ไม่ขาด กิจกรรมการทำทุนด้านารวม บุญกุ่มข้าวใหญ่ ระดมทุนไว้ต่อสู้ทำเหมืองเดิม” แกนนำกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรธานี กล่าว

ดูทรงการศึกษา-ต้านเหมืองแร่โปแตช อุดรฯ ที่สงบลงชั่วคราวคงถึงเวลาเปิดวอร์ยกใหม่อีกครั้ง ส่วนจะประสบความสำเร็จหรือไม่ ต้องติดตามกันต่อไป เพราะต้องยอมรับว่า สถานการณ์ ณ ขณะนี้ เปลี่ยนไปจากเดิมพอสมควร ■

# โอนแล้วก่อนแรก เบี้ยชรา

**ช่วย 10.9 ล้านคน  
นายกฯ หนักสนช.  
กันแผนพลังงาน  
นมรร-นมกส่อง  
ข้อ 50 สทงท  
เริ่มโอนแล้ว เงินช่วย  
ผู้สูงอายุ 10.9 ล้านคน  
กรมบัญชีกลางโอนให้  
ล็อตแรก 6 เดือนแรก  
ของปีนี้**  อ่านต่อหน้า 12

**● เบี้ยชรา**  ต่อจากหน้า 1  
ตั้งแต่เม.ย.-ก.ย. เฉลี่ยรายละ 100-250 บาท  
ตามช่วงอายุ ขณะที่เบี้ยพิการเพิ่มเป็น 200  
บาท ครึ่งตัวรอดไฟฟ้าได้คืน สายสีน้ำเงิน เริ่ม  
ต้น 17 บาท สูงสุด 42 บาท เด็กและผู้สูงอายุ  
ลดค่าตัว 50% ส่วนนักเรียน นักศึกษา ลด

10% ถึง 31 ธ.ค. ด้านปัญหาปั่นกำไร โรงกลั่น  
นายกฯ หนักเรียกประชุมสนช. 4 ก.ค.นี้ มีรมต.  
กระทรวงเศรษฐกิจทั้งหมดร่วมประชุมด้วย  
จับตาใช้พ.ร.บ.ความมั่นคงฯ ริด โรงกลั่นโปะ  
กองทุนน้ำมัน เลขาฯ สนช.แจงแผนรับมือ  
วิกฤตพลังงาน-อาหาร 3 ระยะ ตั้งแต่ 3 เดือน  
6 เดือน ถึงปีหน้า พาณิชย์แจงราคาปาล์มขูด  
ลงแล้ว 3-6 บาท อยู่ที่ 64-67 บาท มติ  
มิลค์บอร์ดให้ขึ้นราคานมดิบ 2.25 บาท  
ต่อลิตร จากที่สหกรณ์โคนมขอไป 3 บาท  
ชงกรม.อนุมัติ ส่งผลให้นมโรงเรียน-นมกล่อง  
จ่อขยับอีก 50 สตางค์

**■ ตรึงค่าตัวรอดไฟฟ้าถึง 31 ธ.ค.**  
เมื่อวันที่ 1 ก.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นาย  
ชนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายก  
รัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์  
โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม  
ติดตามสถานการณ์ราคาพลังงานที่ปรับตัวสูง  
ขึ้น ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนผู้  
ใช้น้ำมัน และผู้โดยสารรถสาธารณะ จึงกำชับ  
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการช่วย  
เหลือประชาชน โดยกระทรวงคมนาคมได้  
หารือร่วมกับการรถไฟฯ ขนส่งมวลชนแห่ง  
ประเทศไทย (รฟท.) บริษัททางด่วนและ  
รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM  
ในฐานะผู้รับสัมปทาน เพื่อหาแนวทางในการ  
ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในภาวะค่า  
ครองชีพที่สูงขึ้น โดยคงอัตราค่าโดยสาร  
รถไฟฟ้ามหานคร (เอ็มอาร์ที) สายสีน้ำเงิน

หรือสายเฉลิมรัชมงคล ในราคาเดิม เริ่มต้นที่  
17 บาท สูงสุด 42 บาท พร้อมส่วนลดพิเศษ  
สำหรับเด็กและผู้สูงอายุ 50% และสำหรับ  
นักเรียน นักศึกษา 10% ของอัตราค่าโดยสาร  
บุคคลทั่วไป ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 31 ธ.ค.นี้  
ซึ่งสามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน  
ผู้โดยสารไปได้อีกหนึ่ง

นายชนกรกล่าวว่า ที่ประชุมกรม.เมื่อวันที่  
28 มิ.ย. มีมติเห็นชอบร่างข้อบังคับการ  
รถไฟฯ ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่า  
ด้วยการกำหนดอัตราค่าโดยสารฯ สายเฉลิม  
รัชมงคล สายฉลองรัชธรรม และอัตราค่า  
โดยสารร่วม รวม 3 ฉบับ ตามนัยมาตรา 18  
(13) แห่งพระราชบัญญัติการรถไฟฯ ขนส่ง  
มวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ.2543 ตามที่  
กระทรวงคมนาคมเสนอ ซึ่งร่างข้อบังคับการ  
รถไฟฯ ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่า  
ด้วยการกำหนดอัตราค่าโดยสาร วิธีการจัด  
เก็บค่าโดยสาร และการกำหนดประเภทบุคคล  
ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องชำระค่าโดยสาร  
รถไฟฯ มหานคร สายเฉลิมรัชมงคล มีสาระ  
สำคัญเป็นการกำหนดอัตราค่าโดยสารใหม่  
ตามวิธีการในสัญญาสัมปทาน โครงการ  
รถไฟฯ สายสีน้ำเงิน โดยอัตราค่าโดยสาร  
ใหม่จะมีอัตราเริ่มต้นที่ 17 บาท สูงสุด 42  
บาท โดยสถานีที่ 6, 9, 11 และ 12 ขึ้นไป จะ  
มีอัตราค่าโดยสารเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน 1 บาท  
ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 3 ก.ค.นี้ เป็นต้นไป

**■ โอนเงินช่วยสูงวัย 6 เดือนแรก**

ค่านน.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการกำหนดวันโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนของกรมบัญชีกลาง ซึ่งจากเดือนก.ค. 2565 เป็นต้นไป ทุกวันที่ 1 ของเดือน กรมบัญชีกลางโอนเงินฯ วงเงินซื้อสินค้า 200/300 บาท ส่วนลดค่าซื้อแก๊สหุงต้ม 100 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน (ก.ค.-ก.ย.2565) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกอบด้วย ค่าโดยสารรถ ขบส. 500 บาทต่อเดือน ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน ค่าโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร, บีทีเอส, แอร์พอร์ตเรลลิงก์ และขสมก. 500 บาทต่อเดือน สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในเขต กทม. และปริมณฑล โดยวงเงินดังกล่าวไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถในเดือนถัดไป

น.ส.รัชดา กล่าวว่า ทุกวันที่ 15 ของเดือน กรมบัญชีกลาง โอนเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 50/100 บาทต่อเดือน (ผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิตั้งแต่เดือน ต.ค.2564-ก.ค.2565) จะได้รับการโอนเงินเข้าบัตรฯ ตั้งแต่เดือน เม.ย.ก.ย.2565) ซึ่งถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้

ทุกวันที่ 18 ของเดือน กรมบัญชีกลางโอนเงินคืนค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน เงินคืนค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ส่วนเกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรฯ เป็นผู้ชำระเอง) ซึ่งถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้

และทุกวันที่ 22 ของเดือน กรมบัญชีกลางโอนเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 ต่อเดือน สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ และได้รับเงินเบี้ยความพิการ โดยถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้

“รัฐบาลอยู่ในขั้นตอนการเตรียมโอนเงินช่วยเหลือพิเศษแก่ผู้สูงอายุ 10.9 ล้านคน เป็นรายเดือน ระยะเวลา 6 เดือน เพิ่มจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เฉลี่ยรายละ 100-250 บาท ตามช่วงอายุ กรมบัญชีกลางจะเริ่มการโอนในช่วงเดือนก.ค.นี้แน่นอน” น.ส.รัชดา กล่าว

## ■ แจ้งลงทะเบียนช่วยค่าไฟ

นายจุมภฏ หิมะเจริญ ผอ.ฝ่ายสื่อสารองค์กร การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) กล่าวว่า ปัจจุบัน กฟน.มีมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าเป็นระยะเวลา 1 ปี เป็นมาตรการสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้น ซึ่งเป็นมาตรการเพิ่มเติมจากนโยบายสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิม ที่เริ่มมีมาตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ มีมติ ครม.เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 2564 ได้ขยายระยะเวลาเพิ่มเติมอีก 1 ปี คือช่วยเหลือค่าไฟฟ้าประจำเดือนค.ค.2564 - ก.ย.2565 นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มจำนวนเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า จากเดิมรายละ 230 บาทต่อเดือนเป็น 315 บาทต่อเดือน โดยผู้มีสิทธิรับเงินช่วยเหลือยังต้องชำระค่าไฟฟ้าปกติ หากมีการขยายเวลามาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กฟน. จะชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ไฟฟ้าทราบต่อไป

สำหรับรายละเอียดขั้นตอนการรับสิทธิช่วยเหลือค่าไฟฟ้าของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ยังคงรูปแบบเดิม คือในกรณีที่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่ยังไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาก่อน ให้ลงทะเบียนตามช่องทางของหน่วยงานการไฟฟ้าที่ดูแลในพื้นที่ของท่าน เช่น หากเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพฯ นนทบุรี หรือสมุทรปราการ ลงทะเบียนผ่าน MEA ได้ที่ <http://meagate1.mea.or.th/welfare-regis> แต่สำหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปแล้ว ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนใหม่

## ■ ยกปรบ.มะกันขอเอกชนร่วมมือ

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พลังงาน ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการหารือกับโรงกลั่น ขอความร่วมมือนำกำไรส่วนเกินจากค่าการกลั่น มาช่วยเหลือกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนว่า เรื่องนี้ให้ทางบริษัทโรงกลั่นเขาคุยกันเอง โดยมีคณะกรรมการจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เข้าไปร่วมเจรจา และเชื่อว่ากลุ่มโรงกลั่น จะพิจารณาและกำหนดทิศทางไปในทิศทางที่ดี เห็นได้จากเวลานี้ยังมีการเจรจากันอยู่ มิเช่นนั้นคงเลิกประชุมไปแล้ว ส่วนจะได้ค่าตอบแทนเมื่อใดคงต้องรอ โดยคาดว่าภายในเดือนก.ค.

ต้องเห็นผลอะไรออกมาบ้าง ทั้งนี้ยอมรับว่าการใช้มาตรการบังคับในตลาดเสรี เป็นเรื่องที่ยากมาก แต่การใช้ความร่วมมือเป็นเรื่องที่ดีที่สุด แม้แต่ในอเมริกา ประธานาธิบดียังใช้การขอความร่วมมือไปถึงผู้ประกอบการ ผู้สื่อข่าวถามว่าเหตุใดทางโรงกลั่นยังไม่ได้ขอยุติ นายสุพัฒนพงษ์กล่าวว่า มีเรื่องของข้อตกลงหมาย ที่เราจะรวบรวมเพื่อถามคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยต้องดูความสมัครใจของโรงกลั่นด้วย ขณะที่บางกลุ่มมีข้อเสนอว่าควรใช้กฎหมายบังคับ เนื่องจากมีเรื่องของการถือหุ้นในบริษัทมหาชน

“บริษัทเหล่านี้ทำธุรกิจไม่ได้ทำเพื่อกำไรสูงสุดอย่างเดียว ต้องคำนึงถึงสังคมและชุมชนด้วย เพราะปัจจัยเหล่านี้นำไปใช้อธิบายกับผู้ถือหุ้นได้ เรื่องใดที่อยู่ในระดับที่เหมาะสม ควรทำได้อยู่แล้ว เพราะเป็นนโยบายของแต่ละบริษัทที่ประกาศเป็นบริษัทที่ยั่งยืนและมีธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นธรรมาของบริษัที่ดี การจะยั่งยืนอยู่ได้ ไม่ใช่ตัวเองจะร่ำรวยอยู่คนเดียว ต้องดูพวกบริโภคและคนรอบข้างไปด้วยกันได้” นายสุพัฒนพงษ์กล่าว

ต่อข้อถามว่ามาตรการของรัฐบาลจะเป็นการขอบริจาค แทนการออกกฎหมายกับโรงกลั่นใช่หรือไม่ นายสุพัฒนพงษ์กล่าวว่า “ไม่เคยขอใคร เราจะบริจาคก็บริจาค เราไม่ได้เที่ยวไปขอใคร อยากให้เข้าใจ เดี่ยวจะหาว่าไปบังคับ แต่ให้เขาพิจารณาเองว่าจะช่วยในรูปแบบไหน”

## ■ 4 ก.ค.ถกปรบ.ปันกำไรโรงกลั่น

ขณะที่ พล.อ.สุพงษ์ มาลาณียม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ให้สัมภาษณ์ถึงการกำหนดแผนระยะสั้น หลังนายกฯ ได้มอบหมายให้เตรียมการรับมือเรื่องความมั่นคงด้านพลังงานและอาหารว่า เรื่องนี้จะนำเสนอในที่ประชุมสมช.ในวันจันทร์ที่ 4 ก.ค. โดยมีนายกรัฐมนตรียเป็นประธาน ซึ่งจะเชิญหน่วยงานในสมช. รวมทั้งรัฐมนตรีในกระทรวงเศรษฐกิจทั้งหมดมาหารือเพื่อประเมินสถานการณ์ กำหนดแผนการเตรียมความพร้อมในอนาคตแต่ก็จะมีการเตรียมความพร้อมในการแก้ปัญหาเร่งด่วนด้วย โดยเฉพาะปัญหาเรื่องพลังงาน ที่ไปกระทบกับเรื่องโลกดิจิทัลหรือการขนส่งเป็นหลัก กระทั่งเรื่องเงินเพื่อ ทำให้ราคาทุกอย่างสูงขึ้น

กระทบเรื่องเงินเพื่อ โดยจะนำเสนอนายกฯ เพื่อรับทราบและเสนอแผน ซึ่งประเมินสถานการณ์แล้วว่าจะกระทบตามห้วงเวลา 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปี ข้างหน้าอย่างไร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เตรียมการรองรับ ซึ่งอาจตั้งกลไกพิเศษเฉพาะกิจขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่โดยมีผู้เชี่ยวชาญทางเศรษฐกิจก็เป็นได้

เมื่อถามว่า แผนระยะเร่งด่วนจะใช้เวลาที่เดือน พ.อ.สุพจน์กล่าวว่า เชื่อว่าภายใน 3 เดือนจะมีผลกระทบแน่

เมื่อถามว่า มีข้อถกเถียงเรื่องการดึงกำไรจากโรงกลั่นน้ำมัน ระหว่าง กระทรวงพลังงาน และกระทรวงพาณิชย์ จะใช้ พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร ซ้ำขาดหรือไม่ พ.อ.สุพจน์กล่าวว่า ขอให้รอฟังหลังการประชุมในวันที่ 4 ก.ค. โดยในที่ประชุมจะมีคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นหน่วยงานหลักในการพิจารณาเรื่องนี้

## ■ 5 เดือนส่งออกได้ 12.9%

นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ เปิดเผยถึงมาตรการดูแลราคาสินค้าว่า กรณีที่ขะหมีกึ่งสำเร็จรูปขอปรับขึ้นราคานั้น กรมการค้าภายใน (คน.) อยู่ระหว่างการพิจารณากระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เห็นใจผู้ประกอบการอย่างยิ่งเพราะมีต้นทุนสูงขึ้นจริง แต่คน.ได้ขอความร่วมมือให้ช่วยตรึงราคาออกไปก่อนเพื่อลดภาระผู้บริโภค โดยต้องพยายามคุยกันเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุด

ส่วนการส่งออกทุกหมวดยังมีอัตราเติบโตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ได้แก่ 1.หมวดเกษตร 21.5% มูลค่า 3,167 ล้านดอลลาร์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง 81.4%, ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็ง 25.3% โดยมีสินค้ามังคุด สับปะรด ทูเรียน และลำไยอบแห้งเป็นสินค้าดาวรุ่ง ข้าว ขยายตัว 24.7% คาดว่าจะส่งออกได้มากกว่าปีก่อน โดย 5 เดือนขยายตัว 23.2% ทำรายได้ราว 1,452 ล้านดอลลาร์ ตลาดหลักคือสหรัฐอเมริกา แอฟริกาใต้ แคนาดา และเยอรมัน

2.หมวดอุตสาหกรรมเกษตร ขยายตัว 32.7% มูลค่า 2,143 ล้านดอลลาร์ ได้แก่ น้ำตาลทรายขยายตัว 171% อาหารทะเลกระป๋องแปรรูป 19.1 อาหารสัตว์เลี้ยง 25.5 และ 3.หมวดอุตสาหกรรม 4.2% มูลค่า 18,729 ล้านดอลลาร์ ได้แก่ เครื่องโทรสาร โทรศัพท์ ขยาย

ตัว 141% โดยตลาดส่งออกที่ขยายตัวสูงสุด 5 ลำดับแรก ได้แก่ ตลาดเอเชียใต้ 55.7% แคนาดา 45.3% ตะวันออกกลาง 37.9% สหรัฐอเมริกา 29.2% และละตินอเมริกา 22.5%

นายจรินทร์กล่าวว่า การส่งออกขยายตัวดี 5 เดือนแรกโต 12.9% ทำเงินเข้าประเทศแล้ว 4 ล้านล้านบาท เป็นผลจากมาตรการส่งเสริมการส่งออกของพณ. มีการส่งออกผลไม้ไปจีนผ่านทางอากาศและทางเรือทดแทนทางบกได้สำเร็จ ผลสำเร็จจากการจัดงาน THAIFEX-ANUGA ASIA 2022 ที่ทำรายได้มากกว่า 6 หมื่นล้านบาท มีการใช้ประโยชน์จากเอฟทีเอ มินิเอฟทีเอ รวมทั้งตลาดโลกมีความต้องการอาหารมากขึ้น ขณะที่การผลิตทั่วโลกยังขยายตัว รวมทั้งเงินบาทที่อ่อนค่ายังทำให้สินค้าไทยแข่งขันราคาได้ดี โดยในช่วง 7 เดือนที่เหลือนี้คาดว่าจะส่งออกยังเติบโตต่อเนื่อง ทั้งปีจะขยายตัวเกินเป้าที่ 4-5% ทำรายได้รวมเกินเป้าหมาย 9 ล้านล้านบาทแน่นอน โดยยังเป็นตัวสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยทำให้จีดีพีเติบโต และได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจัดทำแผนการส่งออกเชิงรุกและลึก เพื่อเร่งผลักดันการส่งออกช่วง 7 เดือนที่เหลือ ซึ่งขณะนี้กรมได้จัดส่งแผนกลับมาแล้วและจะนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการส่งออกต่อไป

## ■ แต่ขาดดุลการค้าทะลุ 2 แสนล.

นายจรินทร์เปิดเผยถึงตัวเลขการส่งออกเดือนพ.ค.2565 ว่า มีมูลค่า 25,509 ล้านดอลลาร์ ขยายตัว 10.5% การนำเข้ามีมูลค่า 27,383 ล้านดอลลาร์ ขยายตัว 24.2% ส่งผลให้ไทยขาดดุลการค้า 1,874 ล้านดอลลาร์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หากนับช่วง 5 เดือนแรก (ม.ค.-พ.ค.2565) การส่งออกมีมูลค่า 122,631 ล้านดอลลาร์ 12.9% นำเข้ามูลค่า 127,358 ล้านดอลลาร์ 20.2% ส่งผลให้ไทยขาดดุลการค้า 4,726 ล้านดอลลาร์ หรือ 213,834 ล้านบาท

นายธรรมศักดิ์ พลทิพัฒน์ ผอ.สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กล่าวถึงภาวะดุลการค้าในช่วงเดือนพ.ค.ว่า สาเหตุที่เดือนพ.ค.ไทยขาดดุลการค้าราว 74,518 ล้านบาท เนื่องมาจากราคานำเข้าสินค้าวัตถุดิบเพิ่มสูงขึ้น ขณะที่ปริมาณการนำเข้าภาพรวมลดลง ซึ่งเป็นการขาดดุลในรูปของมูลค่าการค้าเท่านั้น

ด้านนายวัฒนศักดิ์ เตื่อยรัมย์ อธิบดี คน.เปิดเผยถึงราคาน้ำมันปาล์มขูดว่า ขณะนี้ราคาจำหน่ายปลีกเริ่มทยอยปรับลดลงแล้ว 3-6 บาท คือปรับขวดละ 70 บาท เหลือขวดละ 64-67 บาท ตามต้นทุนที่ปรับลดลง โดยห้างสรรพสินค้าทุกห้างได้ให้ความร่วมมือปรับลดราคาลงแล้ว นอกจากนี้ ห้างสรรพสินค้ายังเตรียมที่จะจัดโปรโมชั่นลดราคาข้าวสารบรรจุถุงเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้บริโภค

## ■ ถึงคิว 'นม' ขยับขึ้น 3 บาท/ลิตร

ขณะที่นายณัฐกร จ่าเด ประธานชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย ได้นำเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมทั่วประเทศเดินทางมายังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อรอรับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการโคนม และผลิตภัณฑ์นม (มิลค์บอร์ด) ในประเด็นการขอปรับเพิ่มราคาน้ำนมดิบ 3 บาท/ลิตร จากปัจจุบันเกษตรกรขายอยู่ที่ราคา 17.50 บาท/ลิตร

นายณัฐกรกล่าวว่า เกษตรกรขอมีลค์บอร์ดปรับราคาน้ำนมดิบขึ้น 3 บาท/ลิตร หลังต้นทุนเกษตรกรเพิ่มขึ้นมากกว่า 30% แต่

## ■ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)

ประเมินสถานการณ์และผลกระทบจากต้นทุนการผลิต ไม่ว่าจะเป็นค่าปุ๋ย ค่าพลังงาน ที่เพิ่มขึ้น กำหนดค่ากลางให้ปรับเพิ่มได้ที่ราคา 2.25 บาท/ลิตร ในที่ประชุมคณะกรรมการในส่วนอุตสาหกรรมยังเห็นต่าง หากปรับราคานมดิบของเกษตรกรขึ้น อุตสาหกรรมก็จะอยู่ไม่ได้ เพราะเป็นการเพิ่มต้นทุน

ในส่วนของ พณ.ให้ความเห็นว่าเบื้องต้นราคาน้ำนมดิบน่าจะปรับเพิ่มเป็น 19.75 บาท/ลิตร และที่สุณมกล่อง นมโรงเรียนจะปรับขึ้นตาม ไม่เกินกล่องละ 50 สตางค์

## ■ มติมีลค์บอร์ดให้ขึ้น 2.25 บาท

ต่อมา นายสมพร ศรีเมือง ผอ.องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เปิดเผยว่า ภายหลังจากมีมติให้ปรับเพิ่มราคาน้ำนมดิบอีก 2.25 บาท/ลิตร เป็นราคาที่เกษตรกรน้ำนมดิบจะอยู่ที่ 19.75 บาท/ลิตร จากเดิมราคาปรับครั้งสุดท้ายเมื่อปี 2557 ที่ราคา 17.50 บาท/ลิตร เนื่องจากต้นทุนการเลี้ยง แปรผันตามราคาน้ำมัน พลังงาน และปุ๋ย ส่งผลให้ต้นทุนการเลี้ยงโคนมเพิ่มขึ้นประมาณ 30% ทำให้เกษตรกรเดือดร้อน มาเรียกร้องให้มีการปรับราคาขายขึ้น ตามต้นทุน



ที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นหลังจากนี้ อ.ส.ก.ในฐานะ  
เลขานุการที่ประชุมมีลคับอร์ดจะรวบรวมมติ  
ที่ประชุมมีลคับอร์ด เสนอที่ประชุมคณะ  
รัฐมนตรี(ครม.) เพื่อพิจารณาปรับราคาน้ำมัน  
ดิบให้กับเกษตรกรต่อไป

“การพิจารณาปรับขึ้นราคาน้ำมันดิบ 2.25  
บาท/ลิตรนั้น ต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องละเอียด  
อ่อน เพราะหลังจากนี้ ผม จะต้องพิจารณา  
ปรับเพิ่มราคานมยูเอชที ที่สุดแล้วก็กระทบ  
ประชาชนผู้บริโภค และที่กังวลมากที่สุดอีก  
อย่างคือกระทบราคานมโรงเรียน ที่รัฐบาลจะ  
ต้องจัดสรรงบประมาณมาให้เด็กนักเรียน ได้  
กินนมทุกคน รัฐบาลก็ต้องจัดสรรงบประมาณ  
ในการจ่ายค่านมโรงเรียนเพิ่มขึ้น นมพามิซซ์  
ที่ขายในท้องตลาดก็ต้องปรับขึ้นตาม อย่าง  
น้อย 0.48 บาท/กล่องยูเอชที ยังไม่รวมต้นทุน  
ผู้ประกอบการผู้ผลิตนมพามิซซ์ ดังนั้นราคา  
นมพามิซซ์ต้องเพิ่มขึ้นมากกว่า 0.50 บาท/  
กล่องยูเอชทีแน่นอน” นายสมพรกล่าว

## ■ แฉสิทธิเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยว  
แห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ตั้งแต่  
วันที่ 1 ก.ค. ระบบเป่าดัง ได้เปิดให้ประชาชน  
ที่สนใจเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน  
เฟส 4 ส่วนขยาย เข้าจองสิทธิ ร่วมโครงการ  
ได้ โดยประชาชนที่เคยลงทะเบียนโครงการ  
เราเที่ยวด้วยกันเฟส 1-4 แล้ว ให้กลับหลัก  
เกณฑ์และเงื่อนไขบนแอปพลิเคชันเป่าดัง  
โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ และใช้สิทธิคง  
เหลือต่อได้ จำนวนสิทธิของโครงการเราเที่ยว  
ด้วยกัน เฟส 4 ส่วนขยาย เพิ่มอีก 1.5 ล้าน  
สิทธิ รวมเป็น 3.5 ล้านสิทธิ เนื่องจาก 2 ล้าน  
สิทธิเดิมถูกจองไปหมดแล้ว แต่ยังเหลือกรอบ  
วงเงินอยู่ 5,500 ล้านบาท พร้อมกันนี้ได้ขยาย  
ระยะเวลาสิ้นสุดการดำเนินโครงการ จากเดิม

เดือนพ.ค. เป็นเดือนค.ค.2565 โดยกำชับให้  
ททท.เน้นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวใน  
กลุ่มจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรองให้มากขึ้น

นายยุทธศักดิ์กล่าวว่า หลังเปิดให้ประชาชน  
รายใหม่ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการ 1-4 เริ่มลง  
ทะเบียนได้ในวันที่ 27 มิ.ย. จากนั้นให้จอง  
โรงแรมได้วันที่ 1 ก.ค. และวันที่ 8 ก.ค. เริ่ม  
เข้าพัก เปิดให้ลงทะเบียนตั๋วเครื่องบิน โดย  
เป็นตั๋วที่จองและออกเดินทางตั้งแต่วันที่ 3 ก.ค.  
ส่วนการเปิดให้จองโรงแรมวันสุดท้ายคือวันที่  
23 ค.ค. จากนั้นวันที่ 31 ค.ค. เป็นวันสุดท้าย  
ของการเดินทางและสิ้นสุดโครงการ และวันที่  
5 พ.ย. เป็นวันลงทะเบียนตั๋วเครื่องบินวัน  
สุดท้าย

## ■ สตูดจัดโปรขายน้ำมันพืช

จากกรณีที่สินค้าที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน  
ต่างทยอยกันขึ้นราคา ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.นั้น  
วันเดียวกัน นางสายช่อ อังศุพานิช พามิซซ์  
จังหวัดสตูล กล่าวว่า ขณะนี้มีปัจจัยต่างๆ ที่  
ส่งผลให้สินค้าอุปโภคบริโภคปรับราคาสูงขึ้น  
ทั้งปัจจัยการผลิต ปัจจัยด้านพลังงาน โดย  
เฉพาะน้ำมันเชื้อเพลิงที่เป็นต้นทุนค่าขนส่ง  
สินค้าที่นำเข้ามาจากต่างจังหวัด และปัจจัย  
จากสถานการณ์สงครามยูเครน-รัสเซีย ซึ่งมี  
ผลกับสินค้าที่นำเข้ามาจากทั้ง 2 ประเทศด้วย  
เช่น ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ปุ๋ยเคมี เกิด  
การขาดช่วง ในการนำเข้ามาในประเทศ ซึ่ง  
เป็นไปตามกลไกการตลาดเมื่อความต้องการ  
เท่าเดิมแต่สินค้ามีน้อยลง จึงต้องมีการปรับ  
ราคาสูงขึ้น เช่น ปุ๋ยเคมี อาหารสัตว์ ที่เป็นต้น  
ทุนในการผลิตของสัตว์ ทำให้ราคาหมูเป็น  
ปัจจุบัน กิโลกรัมละ 100-110 บาท เมื่อปรับ  
ขึ้นทำให้หมูชำแหละราคาต้องปรับตาม ราคา  
ตลาดจำหน่ายกิโลกรัมละ 200 บาท ส่วน  
น้ำมันปาล์ม และน้ำมันถั่วเหลือง ราคา

จำหน่ายเฉลี่ยอยู่ที่ 68-70 บาท

ในส่วนของสำนักงานพามิซซ์จังหวัดสตูล  
ได้จัดทีมลงพื้นที่ติดตามสำรวจราคาสินค้าทุก  
วัน อาทิ ราคาน้ำมันปาล์ม น้ำมันถั่วเหลือง  
ข้าวสาร น้ำมันเชื้อเพลิง และแก๊สหุงต้ม ทั้ง  
ที่ตลาดสดและห้างโมเดิร์นเทรด และพื้นที่  
ต่างอำเภอ เดือนละ 1-2 ครั้ง ตลอดการดำเนิน  
งานที่ผ่านมายังไม่พบผู้ประกอบการรายใด  
ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าจนทำให้ผู้บริโภค  
ได้รับผลกระทบ นอกจากนี้ได้ช่วยเหลือ  
ประชาชนลดผลกระทบค่าครองชีพ ด้วยการ  
ออกให้บริการจุดจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคา  
ประหยัด ร่วมกับโครงการออกหน่วยบำบัด  
ทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนของ  
จังหวัดสตูล โดยครั้งถัดไปจะให้บริการในวัน  
ที่ 21 ก.ค. ในพื้นที่อ.เมือง โดยจัดจำหน่าย  
น้ำมันปาล์มและน้ำมันถั่วเหลือง จำนวน  
1,400 ขวด ขวดละ 50 บาท

## ■ เบนซินลด 60 สตางค์

วันเดียวกัน พีทีที สเตชั่น และบางจาก ได้  
ปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊ส  
โซฮอล์ทุกชนิดลง 60 สตางค์/ลิตร ส่งผลให้  
ราคาเบนซินอยู่ที่ 51.96 บาท, แก๊สโซฮอล์ 95  
อยู่ที่ 44.55 บาท, อี 20 อยู่ที่ 43.44 บาท, แก๊ส  
โซฮอล์ 91 อยู่ที่ 44.28 บาท พรีเมียม แก๊ส  
โซฮอล์ 95 อยู่ที่ 50.04 บาท ยกเว้น อี 85 ปรับ  
ลงลิตรละ 40 สตางค์ อยู่ที่ 37.14 บาท มีผล  
วันที่ 2 ก.ค.2565 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป  
ขณะที่กลุ่มดีเซลทุกชนิด คงเดิม โดยดีเซล  
บี7, บี10, บี20 อยู่ที่ 34.94 บาท/ลิตร ส่วน  
ดีเซลพรีเมียม บี7 อยู่ที่ 46.36 บาท

## สินค้าเกษตรทะยานต่อ21.5%

นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า การส่งออกเดือน พ.ค. 65 มีมูลค่า 25,509 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 10.5% คิดเป็นเงินบาทมูลค่า 854,372 ล้านบาท และส่งออกภาพรวม 5 เดือนปี 65 (ม.ค.-พ.ค.) มีมูลค่า 122,631.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 12.9% คิดเป็นเงินบาทมูลค่า 4,037,962 ล้านบาท



จรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์

สำหรับหมวดสินค้าเกษตร ส่งออกเพิ่ม 21.5% เพิ่มขึ้น 3 เดือนต่อเนื่องโดยสินค้าสำคัญเช่นผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังเพิ่ม 81.4% ผลไม้สดเพิ่ม 28.7% เฉพาะมังคุดเพิ่ม 566.1% สับปะรดสดเพิ่ม 410% ลำไยแห้งเพิ่ม 214.9% ทูเรียนสดเพิ่ม 11.4% และข้าวเพิ่ม 24.7% สินค้าหมวดอุตสาหกรรม การเกษตรเพิ่ม 32.7% บวก 15 เดือนต่อเนื่องสินค้าที่ขยายตัวสูง เช่น น้ำตาลทรายเพิ่ม 171.2% อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูปเพิ่ม 32.5% อาหารสัตว์เลี้ยงเพิ่ม 25.4%

ขณะที่หมวดสินค้าอุตสาหกรรมเพิ่ม 11.3% สินค้าส่งออกสำคัญ เช่น เครื่องโทรสารโทรศัพท์เพิ่ม 141.3% อัญมณีและเครื่องประดับเพิ่ม 48.3% เหล็ก เหล็กกล้า และผลิตภัณฑ์เพิ่ม 14.9% เครื่องจักรกลและส่วนประกอบเพิ่ม 16.8% ผลิตภัณฑ์ยางเพิ่ม 10.0% แผงวงจรไฟฟ้าเพิ่ม 14.7%

ปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนการส่งออกให้ขยายตัวมาจากความต้องการสินค้าในตลาดโลกเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอาหารที่มีความต้องการจากทั่วโลกสูงขึ้น ส่งให้ไทยส่งออกอาหารได้เพิ่มและภาคการผลิตทั่วโลกขยายตัว ทำให้ความต้องการวัตถุดิบจากไทยเพื่อใช้ในการผลิตเพิ่มขึ้นและค่าเงินบาทอ่อนค่ามีส่วนช่วยให้ส่งออกแข่งขันราคากับคู่แข่งในตลาดโลกได้

นอกจากนี้ยังได้ผลดีจากมาตรการที่กระทรวงพาณิชย์ดำเนินการ เช่นการบริหารจัดการผลไม้ส่งออกไปยังตลาดจีนที่ปรับรูปแบบโลจิสติกส์จากบกเป็นเรือและอากาศ ทำให้ส่งออกคล่องตัวขึ้น การจัดงานส่งเสริมสินค้าไทยเฟิร์กซ์ และคาดว่า การส่งออกในช่วงที่เหลือของปีนี้จะยังคงขยายตัวโดย 5 เดือนเพิ่มแล้ว 12.9% ทั้งปียังน่าจะบวกได้และน่าจะเกินเป้า เพราะตั้งเป้าไว้ที่ 4-5% คิดว่าน่าจะบรรลุเป้า

ส่วนการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนเดือน พ.ค. 65 มีมูลค่า 90,704 ล้านบาท ลดลง 3.77% แยกเป็นการค้าชายแดนมูลค่า 55,002 ล้านบาท เพิ่ม 16.33% รวม 5 เดือนมูลค่า 267,052 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.24% และการค้าผ่านแดนมีมูลค่า 35,702 ล้านบาทลด 24.01% รวม 5 เดือนมูลค่า 137,534 ล้านบาท ลด 23.81%.

# ข่าวย่อย

## นายกฯ เล็งดันไทยผู้นำอาหารโลก

**ทำเนียบฯ** ● นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ติดตามและได้รับทราบผลการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ไทยช่วง 5 เดือนแรกมีมูลค่ากว่า 1 แสนล้านบาท พร้อมสั่งการต่อเนื่อง กำชับทุกฝ่ายร่วมต่อยอดความสำเร็จ พัฒนาอุตสาหกรรมอาหารไทยอย่างมีประสิทธิภาพในทุกมิติ สร้างความเชื่อมั่นแก่คู่ค้า พร้อมผลักดันไทยสู่ผู้นำอาหารโลกอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ รัฐบาลไทยได้ขยายความร่วมมือกับรัฐบาลจีนในด้านการค้าและวิชาการ เพื่อผลักดันพัฒนาประเด็นด้านปศุสัตว์ การส่งออกสินค้าเกษตร และปศุสัตว์ของไทยไปจีน เช่น การขึ้นทะเบียนโรงงานเนื้อสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออกไปจีน การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลการขึ้นทะเบียน รวมถึงการขยายขอบข่ายและกำลังการผลิต การเปิดตลาดโคเนื้อมีชีวิตไปยังประเทศจีน ภายใต้โครงการ Sandbox ปศุสัตว์ อีกทั้งการแลกเปลี่ยนบุคลากรเพื่อดูงานระหว่างประเทศ เป็นต้น

# ส่งออกพ.ค.65พุ่งทำเงิน2.5หมื่นล.เหรียญ

ไทยโพสต์ • “จรินทร์” เผยส่ง ออก พ.ค.65 ยังโตต่อเนื่อง ทำ ได้มูลค่า 25,509 ล้านเหรียญ สหรัฐ เพิ่ม 10.5% รวม 5 เดือน 122,631.8 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่ม 12.9% เหตุตลาดโลกมีความต้องการสินค้าเพิ่มขึ้น

นายจรินทร์ วัฒนวิเศษ รมช.พาณิชย์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิด เผยว่า การส่งออกเดือน พ.ค. 2565 มีมูลค่า 25,509 ล้าน เหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 10.5% คิดเป็นเงินบาทมูลค่า 854,372 ล้านบาท และการส่งออกในภาพ รวม 5 เดือนปี 2565 (ม.ค.-พ.ค.)

มีมูลค่า 122,631.8 ล้านเหรียญ สหรัฐ เพิ่มขึ้น 12.9% คิดเป็น เงินบาทมูลค่า 4,037,962 ล้าน บาท สำหรับการส่งออกในเดือน พ.ค.2565 พบว่า หมวดสินค้า เกษตร เพิ่ม 21.5% เพิ่มขึ้น 3 เดือนต่อเนื่อง สินค้าหมวด อุตสาหกรรมการเกษตร เพิ่ม 32.7% บวก 15 เดือนต่อเนื่อง สินค้าที่ขยายตัวสูง เช่น น้ำตาลทราย เพิ่ม 171.2% อาหารทะเล กระป๋องและแปรรูป เพิ่ม 32.5% อาหารสัตว์เลี้ยง เพิ่ม 25.4%

ส่วนหมวดสินค้าอุตสาหกรรม เพิ่ม 11.3% สินค้าส่งออกสำคัญ เช่น เครื่องโทรสาร

โทรศัพท์ เพิ่ม 141.3% อัญมณี และเครื่องประดับ เพิ่ม 48.3% เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เพิ่ม 14.9% เครื่องจักรกลและ ส่วนประกอบ เพิ่ม 16.8% ผลิตภัณฑ์ยาง เพิ่ม 10.0% แผงวงจร ไฟฟ้า เพิ่ม 14.7% ทางด้าน ตลาดส่งออก ตลาดที่ขยายตัว สูงสุด 10 อันดับแรกในเดือน พ.ค.65 ได้แก่ 1.เอเชียใต้ เพิ่ม 55.7% 2.แคนาดา เพิ่ม 45.3% 3.ตะวันออกกลาง เพิ่ม 37.9% 4.สหรัฐ เพิ่ม 29.2% 5.ลาตินอเมริกา เพิ่ม 22.5% 6.เกาหลีใต้ เพิ่ม 14.5% 7. CLMV เพิ่ม 13.1% 8.สหภาพยุโรป เพิ่ม 12.8%

9.แอฟริกา เพิ่ม 10.2% และ 10.อาเซียน (5) เพิ่ม 8.3%

นายจรินทร์กล่าวว่า ปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนการส่งออกให้ขยายตัวมาจากความต้องการสินค้าในตลาดโลกเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอาหาร ที่มีความต้องการจากทั่วโลกสูงขึ้น ส่ง ให้ไทยส่งออกอาหารได้มากขึ้น และภาคการผลิตทั่วโลกขยายตัว ทำให้ความต้องการวัตถุดิบจากไทยเพื่อใช้ในการผลิตเพิ่มขึ้น และค่าเงินบาทอ่อนค่า มี ส่วนช่วยทำให้การส่งออก สามารถแข่งขันราคากับคู่แข่ง ในตลาดโลกได้ดีขึ้น.

## ส่งออกไทย 5 เดือนยังโตต่อเนื่อง

### แต่ขาดดุลอ่วมทะลุ 2 แสนล.-วัตถุดิบนำเข้าแพง

กระทรวงพาณิชย์เผย 5 เดือน ไทยขาดดุลการค้า ทะลุ 2 แสนล้าน เหตุวัตถุดิบนำเข้าราคาแพงขึ้น แต่ส่งออก 5 เดือนยังโตต่อเนื่อง 12.9% คาดทั้งปีเกินเป้าที่ 4-5% ทำรายได้เกินเป้าหมาย 9 ล้านล้านบาท

นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ เปิดเผยถึงตัวเลขการส่งออกเดือนพ.ค. 2565 ว่า มีมูลค่า 25,509 ล้านดอลลาร์ ขยายตัว 10.5% การนำเข้ามีมูลค่า 27,383 ล้านดอลลาร์ ขยายตัว 24.2% ส่งผลให้ไทยขาดดุลการค้า 1,874 ล้านดอลลาร์

โดยการส่งออกทุกหมวดยังมีอัตราเติบโตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ได้แก่ หมวดเกษตร 21.5% มูลค่า 3,167 ล้านดอลลาร์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง 81.4%, ผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็ง 25.3% โดยมีสินค้ามั่งคุด สับปะรดทุเรียน และลำไยอบแห้ง เป็นสินค้าดาวรุ่ง, ข้าว ขยายตัว 24.7% คาดว่าจะส่งออกได้มากกว่าปีก่อน โดย 5 เดือน ขยายตัว 23.2% ทำรายได้ราว 1,452 ล้านดอลลาร์

2.หมวดอุตสาหกรรมการเกษตรขยายตัว 32.7% มูลค่า 2,143 ล้านดอลลาร์ และ 3.หมวดอุตสาหกรรม 4.2% มูลค่า 18,729 ล้านดอลลาร์ ได้แก่ เครื่องโทรสาร โทรศัพท์ ขยายตัว 141%

“การส่งออกขยายตัวดีมาก 5 เดือนแรก โต 12.9% ทำเงิน

เข้าประเทศแล้ว 4 ล้านล้านบาท เป็นผลจากมาตรการส่งเสริมการส่งออกของกระทรวงพาณิชย์ มีการส่งออกผลไม้ไปจีนผ่านทางอากาศและทางเรือทดแทนทางบกได้สำเร็จ ผลสำเร็จจากการจัดงาน THAIFEX-ANUGA ASIA 2022 ที่ทำรายได้มากกว่า 6 หมื่นล้านบาท มีการใช้ประโยชน์จากเอฟทีเอ มินิเอฟทีเอ รวมทั้งตลาดโลกมีความต้องการอาหารมากขึ้น รวมทั้งเงินบาทที่อ่อนค่ายังทำให้สินค้าไทยแข่งขันราคาได้ดี โดยช่วง 7 เดือนที่เหลือ คาดว่าการส่งออกยังโตต่อเนื่อง ทั้งปีจะขยายตัวเกินเป้าที่ 4-5% ทำรายได้รวมเกินเป้าหมาย 9 ล้านล้านบาทแน่นอน”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าช่วง 5 เดือนแรก การส่งออกมีมูลค่า 122,631 ล้านดอลลาร์ ขยายตัว 12.9% นำเข้ามูลค่า 127,358 ล้านดอลลาร์ ขยายตัว 20.2% ส่งผลให้ไทยขาดดุลการค้า 4,726 ล้านดอลลาร์ หรือ 213,834 ล้านบาท

นายธรรมรงค์ พูลพิพัฒน์ ผอ.สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กล่าวถึงภาวะดุลการค้าในช่วงเดือนพ.ค.ว่า สาเหตุที่เดือนพ.ค.ไทยขาดดุลการค้าราว 74,518 ล้านบาท เนื่องมาจากราคานำเข้าสินค้าวัตถุดิบเพิ่มสูงขึ้น ขณะที่ปริมาณการนำเข้าภาพรวมลดลง โดยเป็นการขาดดุลการค้าในรูปแบบของมูลค่าการค้าเท่านั้น



## เทศกาลกระท้อน 'ลพบุรี'



รายงาน

### หวานเปรี้ยว นุ่มฟู เลิฟเวอร์ห้ามพลาด!

หลายท่านคงจะรู้จักกระท้อนแต่อาจจะไม่ทราบว่ายังมีหลายสายพันธุ์ แต่กระท้อนที่รสชาติอร่อยเป็นที่ชื่นชอบของผู้ชอบบริโภคนั้นกระท้อนต้องกระท้อนลพบุรีที่ปลูกกันมากใน ต.ตะลุง และตำบลข้างเคียง อ.เมืองลพบุรี โดยมีพื้นที่ที่ชาวสวนกระท้อนปลูกกระท้อนในสายพันธุ์ต่างๆ เกือบ 500 ไร่ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ราบลุ่มดินร่วนปนทรายที่กระท้อนชอบ ซึ่งกระท้อนนั้นทุกปีจะมีพ่อค้าส่งที่จำหน่ายผลไม้เดินทางมารับซื้อถึงสวนปีหนึ่งนับหลายร้อยตัน โดยในปีนี้มีพบว่าอากาศตรงกับที่กระท้อนชอบ ทำให้ผลผลิตมากกว่าในทุกปี

สำหรับกระท้อนลพบุรีที่ปลูกกันส่วนใหญ่มีพันธุ์อู่สำ พันธุ์ทับทิม พันธุ์ยุ้ยฝ้าย และพันธุ์นิ่ม นวล โดยแต่ละพันธุ์นั้นมีรสชาติที่อร่อยแตกต่างกันไป บางพันธุ์เปรี้ยวอมหวาน หวานนุ่ม เนื้อกระท้อนหวาน วางจำหน่ายในราคาอยู่ที่ 3 กก. 100 บาท และ 2 กก. 100 บาท ทั้งนี้อยู่ที่ขนาดของผลกระท้อนและพันธุ์ที่ต่างกันออกไป สำหรับกระท้อนลพบุรีนั้นได้รับการรับรองว่าเป็นกระท้อนที่มีมาตรฐาน GI เครื่องบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เป็นระบบการการันตีคุณภาพ จึงทำให้ในแต่ละปีจะมีผู้ที่ซื้อหากระท้อนลพบุรีกันเป็นจำนวนมาก จนทำให้ผลผลิตสร้างรายได้จำนวนมากให้กับชาวสวนกระท้อน ขณะที่บางรายมีรายได้จากการจำหน่ายกระท้อนส่งลูก ส่งหลาน เรียนจบการศึกษาในระดับสูงๆ

นายประยุทธ โพธิ์อิม นายก อบต.ตะลุง อ.เมืองลพบุรี ได้นำกลุ่มแม่บ้านชาวสวนกระท้อนรวมตัวกันแปรรูปกระท้อน นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม ในการนำผลกระท้อนมาแปรรูปสร้างรายได้ให้กับครอบครัว โดยมีทางองค์การบริหารส่วนตำบลได้ให้การสนับสนุนในการช่วยประชาสัมพันธ์ในกระท้อนแปรรูป ซึ่งได้มีกรนำ



มาทำกระท้อนลอยแก้ว กระท้อนแช่อิ่ม กระท้อนกวนหรือกระท้อนหยี กระท้อนคลุกบิวย กระท้อนสามรส แต่ในปีนี้มีพบว่ากระท้อนที่นำมาแปรรูป มีลูกค้าสั่งจองกันเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเป็นการถนอมอาหารที่สามารถเก็บไว้บริโภคได้ตลอดทั้งปี และยังเป็นของฝากได้อีกด้วย

เพื่อเป็นการหาสถานที่ ที่ให้ชาวสวนได้พบกับผู้บริโภค นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผวจ.ลพบุรี และ นายทรงพล เป้นแก้ว นอภ.เมืองลพบุรี จึงให้ในปีนี้มีกรจัดงานกระท้อนหวานของดีเมืองลพบุรีระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน ถึง 3 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี ซึ่งผู้ที่ชอบลิ้มรสชาติกระท้อนลพบุรีจะได้ซื้อหากระท้อนได้ในราคาถูกกว่าปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังจะซื้อไปเป็นของฝากจากชาวสวนและยังมีการวางจำหน่ายกระท้อนแปรรูปที่หลากหลาย รวมทั้งยังมีการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร การแสดง

ของนักเรียน การแสดงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจำหน่ายสินค้าราคาถูกช่วยลดรายจ่ายให้กับประชาชน

โดยเชื่อว่าในปีนี้มีเกษตรกรชาวสวนกระท้อนจะมีรายได้ดีกว่าในปีที่ผ่านมา หลังจากที่หมดงานแล้วก็ยังมีกระท้อนวางจำหน่ายบริเวณริมถนนสายลพบุรี-บ้านแพรก ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 10-13 ซึ่งคาดว่ากระท้อนในปีนี้น่าจะให้ผลผลิตเพียงรุ่นเดียวมีวางจำหน่ายจนถึงประมาณปลายเดือนกรกฎาคม

จึงขอเชิญประชาชนที่สนใจในรสชาติกระท้อนและกระท้อนแปรรูปมาชมงาน พร้อมกับซื้อหากระท้อนและกระท้อนแปรรูปไปเป็นของขวัญของฝากในราคาถูกได้

ชาติชาย ไช้หงษ์

# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/ภูมิภาค

วันที่: เสาร์ 2 กรกฎาคม 2565

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15038

หน้า: 8(บนขวา)

Col.Inch: 13.93

Ad Value: 17,412.50

PRValue (x3): 52,237.50

คลิป: ชาว-ดำ

ภาพข่าว: ต้อนรับ



ต้อนรับ : เกรียงไกร ภาคพิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 จารัส ส่วนจันทร์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานศรีสะเกษ ปิยภัทร สายเมฆ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ร่วมต้อนรับ ธนา ชีรวินิจ เลขานุการ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสลงพื้นที่ไปติดตามการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเครือข่ายตามมูล จ.ศรีสะเกษ

## ● มิลค์บอร์ดให้ปรับราคานมดิบ ● มาฆ่าจัดจ่อรอพาณิชย์เมตตา

## นม UHT-นมโรงเรียนจ่อขึ้น 50 สต.

นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ท.) เปิดเผยว่า ภายหลังจากคณะกรรมการ โคนมและผลิตภัณฑ์นม (มิลค์บอร์ด) มีมติให้ปรับเพิ่มราคานมดิบอีก 2.25 บาท/ลิตร เป็นราคาที่เกษตรกรน้านมดิบได้จะอยู่ที่ 19.75 บาท/ลิตร จากเดิมราคาปรับครั้งสุดท้ายเมื่อปี 2557 ที่ราคา 17.50 บาท/ลิตร เกษตรกรขายน้านมดิบที่ราคา 17.50 บาท/ลิตรมานานกว่า 8 ปีแล้วไม่มีการปรับราคาขึ้นแต่อย่างใด

ทั้งนี้การขอปรับราคาน้านมดิบครั้งนี้เนื่องจากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมไม่สามารถแบกรับต้นทุนการผลิตได้ เพราะต้นทุนการเลี้ยงแปรผันตามราคาน้ำมัน พลังงาน และปุ๋ย ส่งผลให้ต้นทุนการเลี้ยงโคนมเพิ่มขึ้นประมาณ 30% ทำให้เกษตรกรเดือดร้อน มาเรียกร้องให้มีการปรับราคาขายขึ้นตามต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นหลังจากนี้ อ.ส.ท.ในฐานะเลขานุการที่ประชุมมิลค์บอร์ดจะรวบรวมมติเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณาปรับราคาน้านมดิบให้กับเกษตรกรต่อไป “การพิจารณาปรับขึ้นราคาน้านมดิบ 2.25 บาท/ลิตรนั้น ต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อน เพราะหลังจากนี้กระทรวงพาณิชย์จะต้องพิจารณาปรับเพิ่มราคานมยูเอชที (UHT) ที่สุดแล้วก็กระทบประชาชนผู้บริโภค และที่กังวลมากที่สุดคือกระทบราคานมโรงเรียนที่รัฐบาลต้องจัดสรรงบประมาณในการจ่ายค่านมโรงเรียนเพิ่มขึ้น นมพาณิชย์ที่ขายในท้องตลาดก็ต้องปรับขึ้นตามอย่างน้อย 0.48 บาท/กล่อง ยูเอชที ยังไม่รวมต้นทุนผู้ประกอบการผู้ผลิตนมพาณิชย์ ดังนั้นราคานมพาณิชย์ต้องเพิ่มขึ้นมากกว่า 0.50 บาท/กล่อง (ยูเอชที) แน่แน่นอน”

นายเวทิต โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการบริษัท สหพัฒน์พิบูลจำกัด (มหาชน) ผู้จัดการจำหน่ายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาฆ่า กล่าวถึงกรณีการยื่นขอปรับราคาจำหน่ายปลีกมาฆ่าขึ้นอีก 1 บาทเป็นของละ 7 บาทว่า เชื่อว่าทางกระทรวงพาณิชย์เข้าใจในเหตุผลที่ทางมาฆ่าขอไปและเข้าใจถึงกระบวนการอนุมัติ ซึ่งต้องใช้เวลาเพราะเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อประชาชน “ปัจจุบันมาฆ่าจำหน่ายของละ 6 บาท ครองสัดส่วนยอดขาย 80% และถึงจุดที่ขาดทุนแล้ว แต่ยั้งดีที่มียอดขายจากมาฆ่าในตลาดพรีเมียมที่จำหน่ายราคา 10 บาท และการส่งออกที่เฉลี่ยแล้วยังพอมีกำไร ระหว่างที่การอนุมัติขึ้นราคา ทางบริษัทยังยืนยันว่ายังมีการจำหน่ายมาฆ่าของละ 6 ในตลาดต่อไป แม้วัตถุดิบจะขึ้นราคายกแผง อย่างวัตถุดิบสำคัญที่ใช้เกินกว่า 50% คือน้ำมันปาล์มมีต้นทุนเพิ่ม 110% แป้งสาลีขึ้น 58% ไม่รวมต้นทุนอย่างอื่นเช่นการขนส่ง กลยุทธ์มาฆ่าต่อไปคือรุกตลาดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปพรีเมียม โดยจะมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ โดยล่าสุดได้แนะนำมาฆ่าสูตร Less Sodium มีส่วนผสมโซเดียมน้อยลงสูงสุด 43% ในราคาของละ 8 บาท”



# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/โลกธุรกิจ

วันที่: เสาร์ 2 กรกฎาคม 2565

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15038

หน้า: 6(ซ้าย)

Col.Inch: 10.99

Ad Value: 13,737.50

PRValue (x3): 41,212.50

คลิป: ชาว-ดำ

คอลัมน์: ชีพจรโลกธุรกิจ: หนุนใช้FTAบุกญี่ปุ่น-อาเซียน

## ชีพจร โลกธุรกิจ



สินิตย์  
เลิศไกร

หนุนใช้FTAบุกญี่ปุ่น-อาเซียน  
นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เดินหน้าส่งเสริมเกษตรกรและผู้ประกอบการกลุ่มสินค้า BCG ทั้งสินค้าอาหารแปรรูปและไลฟ์สไตล์ ให้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี (FTA) เพิ่มเติมต่อทางการค้าขยายการส่งออกไปตลาดต่างประเทศ ผ่านการดำเนินโครงการ “ส่งเสริมเกษตรกร ผู้ประกอบการไทย เร่งต่อยอดใช้ประโยชน์ FTA” (ThEP for FTA MARKET) เพื่อมุ่งเน้นให้ความรู้

เรื่องการพัฒนาศักยภาพสินค้า BCG กลยุทธ์การตลาดเชิงลึก และการใช้ประโยชน์จาก FTA เจาะตลาดการค้าเสรี รวมทั้งกิจกรรมจับคู่ธุรกิจกับคู่ค้า ทั้งญี่ปุ่นและอาเซียน เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG เศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy)